

Số: 216 /BC-UBND

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 9 năm 2017

BÁO CÁO

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI **Tổng hợp kết quả tiếp tục giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri**

CV ĐẾN	Số:.....8388.....
	Ngày: 22/9/17.....
	Chuyên:.....

Theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh tại Báo cáo số 131/BC-HĐND ngày 19/6/2017 về việc đánh giá kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XII và Công văn số 244/HĐND-VP ngày 19/7/2017 về việc chỉ đạo giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XII, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban ngành, địa phương, đơn vị có liên quan tập trung, khẩn trương giải quyết trả lời rõ những nội dung kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền; tổng hợp kết quả thực hiện và báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh.

Trên cơ sở tổng hợp, báo cáo của các sở, ban ngành, địa phương, đơn vị và với trách nhiệm trước cử tri, UBND tỉnh trả lời cụ thể như sau:

Câu hỏi 1: Cử tri huyện Tư Nghĩa kiến nghị tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, đánh giá tác động gây ô nhiễm môi trường đối với việc thực hiện Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đối với các bãi xử lý rác và Nghĩa địa thành phố để có biện pháp xử lý thỏa đáng:

Trả lời:

1. Đối với công tác bảo vệ môi trường của dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung tại các Quyết định: số 2378/QĐ-UBND ngày 12/11/2008 và số 2046/BTNMT ngày 29/10/2010.

Ngày 18/8/2017, Bộ Giao thông Vận tải tiến hành kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của Dự án. Kết quả kiểm tra cho thấy công tác bảo vệ môi trường của Dự án tương đối tốt, điểm tồn tại cần lưu ý khắc phục của dự án là cách sắp xếp lưu trữ hồ sơ và bổ sung thêm hố lắng thu gom nước thải tại các trạm trộn.

Ngoài ra, theo kết quả quan trắc chất lượng môi trường định kỳ của dự án (đoạn đi qua địa phận xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa) từ tháng 01/2017 đến tháng 6/2017, các thông số bụi, SO₂, NO₂, CO, tiếng ồn đều đạt quy chuẩn cho phép.

Để đảm bảo công tác bảo vệ môi trường đối với những khu vực Dự án đi qua, UBND tỉnh đã yêu cầu Ban Quản lý dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi chỉ đạo các đơn vị thi công:

- Tiếp tục duy trì việc tưới nước thường xuyên đối với khu vực dự án đi qua nhằm giảm thiểu bụi tác động đến môi trường xung quanh.

- Kịp thời sửa chữa các tuyến đường bị hư hỏng do trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ cho việc thi công xây dựng dự án và trả lại nguyên trạng cho địa phương.

2. Đối với khu vực Nghĩa địa thành phố Quảng Ngãi và Bãi chôn lấp chất thải rắn Nghĩa Kỳ:

a) Thực trạng:

- Nghĩa địa thành phố Quảng Ngãi: Khu vực này tồn tại 04 nghĩa địa: (1) Khu vực Nghĩa địa cũ của thành phố Quảng Ngãi (Nghĩa địa Trường Ôi): đã lấp đầy và không còn sử dụng để mai táng; (2) Khu vực Nghĩa địa thành phố Quảng Ngãi - Giai đoạn 1: đã lấp đầy và không còn sử dụng để mai táng; (3) Khu vực Nghĩa địa thành phố Quảng Ngãi - Giai đoạn 2: đang tiến hành triển khai xây dựng; (4) Khu vực Nghĩa địa của địa phương: thời điểm này UBND xã Nghĩa Kỳ không cho phép nhân dân địa phương thực hiện mai táng tại đây. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế thì khu vực này người dân vẫn còn tiến hành chôn cất và về phía Đông Bắc của nghĩa địa có khoảng vài chục hộ dân đang sinh sống, sử dụng nước ngầm tại khu vực để làm nguồn nước sinh hoạt hàng ngày.

b. Bãi chôn lấp chất thải Nghĩa Kỳ (xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa và xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành): trước đây là Bãi rác thị xã Quảng Ngãi, hoạt động từ năm 1990 trên diện tích 08ha, thuộc danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020. Đến tháng 06/2011, Bãi rác chôn lấp chất thải này đã dừng hoạt động, được lấp đất để trồng cây. Tuy nhiên, việc đóng cửa bãi chôn lấp chất thải này chưa được thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật.

Thực hiện chủ trương đầu tư xây dựng bãi chôn lấp chất thải mới của thành phố Quảng Ngãi, Công ty Cổ phần môi trường Đô thị Quảng Ngãi được giao chủ đầu tư thực hiện Dự án Cải thiện môi trường đô thị miền Trung - Tiểu dự án Quảng Ngãi, trong đó có các hạng mục xây dựng bãi chôn lấp với quy mô là 7,4 ha, bao gồm: 03 ô chôn lấp rác thải (dung tích mỗi ô chôn lấp là: ô1: 76.230 m³; ô2: 70.876 m³; ô3: 84.280 m³), hệ thống thu gom nước rỉ rác, hệ thống xử lý nước rác, trạm bơm nước rác, khu nhà điều hành, hệ thống thoát nước mưa bãi rác, các giếng quan trắc nước ngầm. Trong đó, Công ty đã xây dựng 03 hồ chứa nước rỉ rác với tổng dung tích là 10.600 m³ và trong quá trình vận hành cho thấy nước thải rỉ rác sau xử lý không đạt quy chuẩn cho phép trước khi xả thải ra kênh Thạch Nham.

Để giải quyết vấn đề xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến, UBND tỉnh đã giao cho Sở Y tế làm chủ đầu tư dự án Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung (diện tích 0,8ha) với mục tiêu là xử lý chất thải rắn y tế và

nước rỉ rác từ bãi chôn lấp chất thải Nghĩa Kỳ và giao Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc đầu tư Nhà máy xử lý rác thải tại bãi rác Nghĩa Kỳ (diện tích 11,8 ha) nhằm giảm tải tình trạng chôn lấp rác thải như hiện nay.

b) Kết quả quan trắc chất lượng môi trường tại khu vực:

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND xã Nghĩa Kỳ và thôn An Hội Nam tiến hành 02 đợt lấy mẫu phân tích chất lượng môi trường không khí, nước mặt, nước ngầm tại khu vực dân cư xung quanh bãi chôn lấp chất thải Nghĩa Kỳ và Nghĩa địa thành phố Quảng Ngãi, với số lượng như sau: môi trường không khí: 04 vị trí; môi trường nước mặt (nước kênh Thạch Nham): 03 vị trí; môi trường nước ngầm (các giếng khoan và giếng khơi): 08 vị trí. Qua kết quả phân tích cho thấy như sau:

- Chất lượng nước mặt kênh Thạch Nham tại 3 vị trí quan trắc (đoạn trước, giữa và sau khi chảy qua khu vực Nghĩa địa và Bãi rác): so sánh với QCVN 08-MT :2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt, các thông số đều đạt quy chuẩn cho phép.

- Chất lượng nước dưới đất: so sánh với QCVN 09-MT :2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước dưới đất cho thấy như sau:

+ Đối với khu vực Nghĩa địa: các thông số quan trắc phân tích đều đạt quy chuẩn cho phép. Riêng pH tại 05/06 vị trí quan trắc thấp hơn quy chuẩn cho phép và Coliform tại 05/06 vị trí quan trắc vượt quy chuẩn nhiều lần. Tại những vị trí Coliform vượt quy chuẩn cho phép là các giếng đào, gần nhà vệ sinh, gần chuồng chăn nuôi gia súc và sử dụng lâu ngày không được vệ sinh.

+ Đối với khu vực Bãi chôn lấp chất thải: các thông số quan trắc phân tích đều đạt quy chuẩn cho phép. Riêng Coliform tại 01/02 vị trí quan trắc vượt quy chuẩn cho phép, tuy nhiên mức vượt là không đáng kể. Tại vị trí này là giếng đào, gần trang trại và chuồng chăn nuôi gia súc, giếng sử dụng lâu ngày không được vệ sinh.

- Chất lượng môi trường không khí: Tại các điểm quan trắc, các thông số TSP, CO, SO₂, H₂S, NH₃ và tiếng ồn nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh, QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh, QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn.

Nhìn chung, kết quả phân tích đánh giá chất lượng nước ngầm, nước mặt, không khí xung quanh tại khu vực Nghĩa địa thành phố Quảng Ngãi và Bãi chôn lấp chất thải Nghĩa Kỳ (huyện Tư Nghĩa) có một số thông số nằm trong quy chuẩn cho phép. Riêng thông số pH và Coliform của nước ngầm tại một số khu vực nơi đây không đạt quy chuẩn cho phép. Những vị trí lấy mẫu không đạt quy chuẩn cho phép là những giếng đào không có nắp đậy, gần nhà vệ sinh, gần chuồng chăn nuôi gia súc và sử dụng lâu ngày không được vệ sinh.

Để giải quyết vấn đề bức xúc của người dân tại khu vực bãi chôn lấp chất thải rắn Nghĩa Kỳ và Nghĩa địa thành phố Quảng Ngãi, UBND tỉnh đã yêu cầu UBND huyện Tư Nghĩa chỉ đạo UBND xã Nghĩa Kỳ: (1) tổ chức rà soát, thống kê số hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp do nằm trong vùng không đảm bảo về khoảng cách an toàn môi trường theo quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Quy hoạch xây dựng: QCXDVN 01:2008/BXD. Từ đó đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét phương án đầu tư hệ thống cung cấp nguồn nước sạch hợp vệ sinh nhằm đảm bảo ổn định cuộc sống cho người dân hoặc phương án di dời người dân nằm trong vùng không đảm bảo về khoảng cách an toàn môi trường; (2) tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp người dân vi phạm việc mai táng tại các khu vực cấm chôn cất của địa phương.

Câu hỏi 2: Cử tri xã Bình Phú huyện Bình Sơn phản ánh từ khi được công nhận là xã văn hóa thì không còn là xã nghèo bãi ngang ven biển, điều này không thực tế vì đời sống của Nhân dân còn rất nhiều khó khăn.

Xã Bình Phú thuộc diện đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển vào năm 2004 (tại Quyết định số 106/2004/QĐ-TTg ngày 11/6/2004 của Thủ tướng Chính phủ). Đến năm 2013, thực hiện Quyết định số 587/QĐ-LĐTBXH ngày 15/5/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành tiêu chí xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2012 - 2015 và Công văn số 1875/LĐTBXH - BTXH ngày 08/6/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn rà soát xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, Qua rà soát xác định xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2012 - 2015, xã Bình Phú không đảm bảo 1/5 tiêu chí theo quy định nên không thuộc diện đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển giai đoạn 2012 - 2015, cụ thể:

Tại điểm a, khoản 2 Điều 1 Quyết định số 587/QĐ-LĐTBXH ngày 15/5/2012 quy định xã phải “có tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo theo tổng điều tra hộ nghèo năm 2010 trên 25% (trong đó tỷ lệ nghèo từ 15% trở lên) hoặc xã có tỷ lệ nghèo từ 18% trở lên theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011-2015”. Tuy nhiên, tại thời điểm điều tra xã Bình Phú có tỷ lệ hộ nghèo 13,55%.

Năm 2016, tiếp tục rà soát xác định xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020 theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 1559/QĐ-TTg ngày 05/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 3027/BLĐTBXH-VPQGGN ngày 12/8/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Theo đó, xã Bình Phú không thuộc diện đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển do không đảm bảo tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo (tiêu chí phải đảm bảo trước khi rà soát các tiêu chí còn lại), cụ thể:

Tại điểm a, khoản 2, Điều 1 Quyết định số 1559/QĐ-TTg ngày 05/8/2016 quy định xã phải “có tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo theo tổng điều tra hộ nghèo

năm 2015 từ 16% trở lên (trong đó tỷ lệ hộ nghèo từ 11% trở lên) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020". Tuy nhiên, tại thời điểm điều tra xã Bình Phú có tỷ lệ hộ nghèo 8,89 %.

Qua đó, khẳng định việc rà soát, xác định xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo là tuân thủ theo quy trình và tiêu chí quy định tại các Quyết định trên và được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận chứ không phải "được công nhận xã văn hoá thì không còn là xã nghèo bãi ngang ven biển" theo ý kiến phản ánh của cử tri; kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo tại thời điểm điều tra là đúng theo quy định.

Câu hỏi 3: Cử tri huyện Lý Sơn đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí để tôn tạo, sửa chữa và xây dựng tường rào, cổng ngõ Đình làng An Hải.

Trả lời:

Từ năm 2001 - 2015, Đình làng An Hải được đầu tư trùng tu, tôn tạo với kinh phí 770 triệu đồng từ Chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hoá và nguồn ngân sách tỉnh. Từ năm 2016 đến nay, do Chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hoá không được triển khai và nguồn ngân sách của tỉnh còn hạn chế, nên có nhiều di tích trong tỉnh chưa được trùng tu, tôn tạo. Hiện nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang thực hiện xây dựng Đề án tôn tạo di tích trên địa bàn tỉnh trong đó Đình làng An Hải (xã An Hải, huyện Lý Sơn).

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các sở, ban ngành liên quan và UBND huyện Lý Sơn tiến hành khảo sát, đánh giá hiện trạng và lập dự án trùng tu, tôn tạo di tích Đình làng An Hải để trình cấp có thẩm quyền xem xét, cấp kinh phí đầu tư tôn tạo chống xuống cấp di tích và xây dựng tường rào cổng ngõ di tích. Đồng thời, tích cực phối hợp UBND huyện Lý Sơn triển khai thực hiện tốt việc quản lý, giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan di tích này.

Câu hỏi 4. Cử tri huyện Đức Phổ phản ánh bờ kè chắn sóng phía Bắc cửa Mỹ Á bị hư hỏng nặng, tàu thuyền đi lại khó khăn.

Trả lời:

Dự án Cảng neo trú tàu thuyền và cửa biển Mỹ Á giai đoạn 1 được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 2178/QĐ-UBND ngày 09/10/2007. Ban Quản lý các Cảng cá tỉnh Quảng Ngãi (đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tiếp nhận từng hạng mục công trình hoàn thành tiến đến tiếp nhận toàn bộ các hạng mục công trình hoàn thành của dự án vào tháng 12/2011.

Bờ kè chắn sóng phía Bắc cửa Mỹ Á bị hư hỏng là do ảnh hưởng của thời tiết xấu trong thời gian cuối năm 2016 và đầu năm 2017.

Dự án Cảng neo trú tàu thuyền và cửa biển Mỹ Á đầu tư chia làm hai giai đoạn, việc đầu tư giai đoạn 1 của Dự án chưa giải quyết những bất cập của dự

án như: luồng vào còn hẹp, còn nhiều tảng đá dọc theo tuyến luồng; tình trạng bồi lấp tại cửa luồng vào cảng diễn ra thường xuyên, tàu có công suất lớn ra vào cảng rất khó khăn.

Hiện nay, giai đoạn 2 của Dự án Cảng neo trú tàu thuyền và cửa biển Mỹ Á thuộc dự án Quản lý thiên tai (VN-Haz) đang được gấp rút chuẩn bị đầy đủ các thủ tục kịp trình hồ sơ mời thầu để Ngân hàng Thế giới (WB) xem xét, cho ý kiến triển khai thực hiện. Dự kiến dự án Cảng neo trú tàu thuyền và cửa biển Mỹ Á giai đoạn 2 sẽ được khởi công vào tháng 10/2017. Khi Dự án Cảng neo trú tàu thuyền và cửa biển Mỹ Á giai đoạn 2 hoàn thành sẽ giải quyết dứt điểm những hạn chế của Dự án Cảng neo trú tàu thuyền và cửa biển Mỹ Á giai đoạn 1 như cử tri phản ánh.

Câu hỏi 5: Cử tri huyện Nghĩa Hành phản ánh hiện nay 40 hộ dân sống ở vùng núi đất thôn Tân Phú I, xã Hành Tín Tây đang có nguy cơ sạt lở rất cao. Đề nghị tỉnh có kế hoạch di dời.

Trả lời:

Khi khảo sát để lập Dự án bố trí dân cư vùng thiên tai thì khu vực núi Đất thuộc thôn Tân Phú 1, xã Hành Tín Tây chưa có hiện tượng bị sạt lở nên khu vực này không có trong Danh mục các dự án tái định cư tại Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 14/01/2014 của UBND tỉnh phê duyệt dự án bố trí dân cư vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020.

Qua kiểm tra thực tế tình hình sạt lở tại điểm dân cư xóm Trũng Bàu, thôn Tân Phú 1 cho thấy tình hình sạt lở xảy ra ngày càng nghiêm trọng, trước mắt, UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Nghĩa Hành, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có biện pháp phòng tránh và di dời tạm thời các hộ dân nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân vùng bị sạt lở khi có mưa bão xảy ra.

Đồng thời, UBND tỉnh chỉ đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Nghĩa Hành tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, bổ sung dự án Khu tái định cư thôn Tân Phú 1, xã Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành vào Quy hoạch các dự án tái định cư cho nhân dân vùng thiên tai đã được phê duyệt tại Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 14/01/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi để có cơ sở sớm thực hiện đầu tư dự án.

Câu hỏi 6: Cử tri huyện Nghĩa Hành phản ánh tình trạng khai thác cát chui trong mùa mưa tại thôn Đề An, xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành diễn ra công khai. Mặc dù Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành văn bản cấm khai thác tất cả các mỏ cát từ ngày 30/9/2016 nhưng từ tháng 10 đến nay mỗi ngày có hàng trăm xe nối đuôi nhau chờ lấy cát, 5 máy xúc loại lớn hoạt động cả ngày lẫn đêm. Việc

lấy cát vào mùa mưa đã làm xói lở nghiêm trọng bờ sông Vệ và thất thoát nguồn tài nguyên của địa phương.

Trả lời:

Bãi cát thôn Đê An, xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi là bãi cát bồi nằm ở phía bờ bắc của dòng sông Vệ. Theo báo cáo của UBND xã Hành Phước thì địa phương đã cho khai thác cát tại bãi cát thôn Đê An phục vụ xây dựng các tuyến đường để phát triển nông thôn mới trên địa bàn xã theo ý kiến của nhân dân trong khu vực kể từ tháng 10 – 11/2016. Qua kiểm tra thực tế mặt bằng khu vực đã khai thác thì diện tích đã khai thác khoảng 3.000m², khối lượng khai thác khoảng 1.550 m³, có chiều sâu đã khai thác trung bình khoảng 0,3m ÷ 0,5m. Hiện trạng bãi bồi cát thôn Đê An vẫn còn một khối lượng cát chưa khai thác, khoảng cách tính từ đường bờ ra đến mép nước dòng chảy chính sông Vệ trung bình khoảng từ 30m ÷ 70m nên việc khai thác cát tại khu vực này gây chưa đến mức gây xói lở nghiêm trọng bờ Sông Vệ như phản ánh của người dân.

Mặt khác, qua kiểm tra hiện trạng và theo báo cáo của UBND xã Hành Phước thì việc kiến nghị của cử tri mỗi ngày có hàng trăm xe nối đuôi nhau chờ lấy cát, có 05 máy xúc loại lớn hoạt động cả ngày lẫn đêm là không đúng sự thật vì bãi cát thôn Đê An, xã Hành Phước là bãi cát bồi có quy mô về diện tích, trữ lượng nhỏ, tuyến đường vào khu vực mở rất hẹp (*bề rộng đường dẫn vào khu vực bãi cát chỉ đủ cho xe ô tô con vào*).

Đối với việc cho phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường là thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của UBND tỉnh. Tuy nhiên, căn cứ chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện Nghĩa Hành đã thống nhất cho các xã được khai thác, sử dụng cát để xây dựng các tuyến đường giao thông đã được UBND tỉnh hỗ trợ xi măng mà chưa có ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh là vượt thẩm quyền xem xét, giải quyết của UBND huyện. Đây là thiếu sót của UBND huyện Nghĩa Hành cần phải rút kinh nghiệm trong công tác phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Nghĩa Hành tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc quản lý tài nguyên khoáng sản ở địa phương

Câu hỏi 7. Cử tri huyện Lý Sơn đề nghị tỉnh kiểm tra và có kế hoạch phá bỏ các hòn trố ở cồn An Vĩnh để đảm bảo cho thuyền ra vào thuận tiện; khai thông cống thoát nước và kè đá ba châu chắn sạt, đất để khỏi bị bồi lấp.

Trả lời:

1. Việc phá bỏ các hòn trố (đá ngầm) ở cồn An Vĩnh phải dùng đến biện pháp nổ mìn, phá đá kết hợp nạo vét luồng vào Khu neo đậu. UBND tỉnh đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức khảo sát, lập thiết kế, dự toán để báo cáo UBND tỉnh xem xét, bố trí kinh phí thực hiện trong thời gian đến.

2. Đối với kiến nghị khai thông cống thoát nước và kê đá ba châu chắn sạt, đất dễ khỏi bị bồi lấp.

Trong giai đoạn 2 của dự án Đường cơ động phía Đông Nam đảo Lý Sơn đã thực hiện nạo vét đất bồi lấp và lắp đặt khối bê tông ba châu (Tetrapod) tại một số cống trên toàn bộ tuyến đường cơ động để chắn rác và chống bồi lấp.

Câu hỏi 8. Cử tri huyện Bình Sơn phản ánh lâu nay KDC Yên Sơn, thôn Châu Bình, xã Bình Châu chưa được quan tâm bắt điện mà phải dùng nhờ dây điện nối từ thôn Vĩnh Sơn, xã Tịnh Hòa, thành phố Quảng Ngãi, vì khoảng cách xa (khoảng 1,2km) nên điện rất yếu và không ổn định.

Trả lời:

Qua khảo sát thực tế, hiện nay các hộ dân khu vực này phân bố rải rác không tập trung nên việc xây dựng đầu tư lưới điện phải trải dài với quy mô và giá trị lớn, gồm: xây dựng mới 1,8 km đường dây trung áp, 01 trạm biến áp 100 kVA và 1,5 km đường dây hạ áp; chi phí đầu tư khoảng 2,5 tỷ đồng. Hiện nay, ngành điện đã lập dự án cấp điện cho KDC số 1 Yên Sơn, thôn Châu Bình, xã Bình Châu, dự án được Công ty Điện lực Quảng Ngãi xếp vào nhóm ưu tiên để đầu tư trong năm 2018. Thời gian dự kiến hoàn thành đóng điện tháng 6/2018.

Câu hỏi 9. Cử tri huyện Mộ Đức phản ánh khu lưu niệm Bác Phạm Văn Đồng hiện nay cỏ dại mọc um tùm, gây mất mỹ quan; việc bố trí bảng hiệu Khu lưu niệm như hiện nay là chưa trang trọng; biển chỉ dẫn đến Khu lưu niệm đặt không đúng quy cách; ban đêm đèn không bật tại các điểm quan trọng.

Trả lời:

Sau khi có ý kiến, kiến nghị của cử tri, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã kiểm tra và chỉ đạo đơn vị Bảo tàng tỉnh nhanh chóng khắc phục những kiến nghị của cử tri như dọn vệ sinh trong khuôn viên, chăm sóc cây xanh, thảm cỏ, chỉnh trang và sửa chữa các hạng mục bị xuống cấp tại Khu lưu niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, bản chỉ dẫn đặt đúng vị trí chỉ dẫn vào Khu lưu niệm, đã sửa chữa hệ thống điện tại Khu lưu niệm, bật điện vào ban đêm (từ 18g 30 đến 21 giờ).

Ngoài ra, tại khu vực đất thuộc khu vực bảo vệ đường bộ, tiếp giáp với khu vực sân vườn của Khu lưu niệm (thuộc hành lang dọc Quốc lộ 1) không được cải tạo, còn thấp so với mặt đường Quốc lộ nên đọng nước vào mùa mưa, gây mất mỹ quan của Khu lưu niệm, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải kiến nghị với Tổng cục Đường bộ thực hiện cải tạo hành lang bảo vệ đường bộ trước Khu lưu niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng và phối hợp quản lý và giữ gìn vệ sinh môi trường và cảnh quan chung cho Khu lưu niệm.

Câu hỏi 10. Dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh cắt ngang qua các tuyến đường dân sinh và đường đi sản xuất của nhân dân xã Bình Phú gây khó khăn, trở ngại cho nhân dân.

Trả lời:

Ngày 07/9/2016, Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra hiện trường và xử lý vượt nổi bổ sung các tuyến đường dân sinh và đường sản xuất vào tuyến đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh.

Tuy nhiên, tại hiện trường còn lại nội dung lắp đan đập mương thoát nước dọc để người dân đi qua ruộng tại Bàu Tròn, lý trình Km21+610 (cả 02 bên trái và phải tuyến). Vị trí này 02 bên tuyến là bờ ruộng, thấp hơn mặt đường khoảng 70cm, hộ dân kiến nghị lắp tấm đan bê rộng 1,5m qua mương thoát nước dọc của đường. Hiện nay, Nhà thầu thi công đã đúc xong tấm đan tại hiện trường nhưng do vướng mặt bằng tại hộ ông Nguyễn Tử ở xã Bình Phú nên Nhà thầu thi công đã tạm dừng thi công, đến khi có mặt bằng Nhà thầu sẽ tập trung xe máy, thiết bị thi công tại hiện trường và cầu lắp đặt đan tại vị trí nêu trên.

Câu hỏi 11. Cử tri Bình Sơn phản ánh diện tích khoảng 2,8ha đất sản xuất nông nghiệp tại các xứ đồng Ông Giáo, Hóc Lồng, Ông Lại thuộc thôn Thượng Hòa, xã Bình Đông do thi công mặt bằng KDC hạ lưu sông Trà Bồng – Đập Cà Ninh gây ngập úng không sản xuất được nhưng chưa có chính sách hỗ trợ. Lý do: Hiện nay vẫn còn 04 hộ ngoài diện tích đất thu hồi theo Quyết định của UBND huyện Bình Sơn chưa được hỗ trợ ngập úng năm 2015-2016.

Trả lời:

Đối với phần diện tích đất ngập úng này, UBND huyện Bình Sơn đã phê duyệt phương án bổ sung - giai đoạn 1, thuộc dự án Kè chống sạt lở kết hợp đường cứu hộ, cứu nạn di dân tái định cư, neo đậu tàu thuyền - Đập Cà Ninh tại Quyết định số 1854/QĐ-UBND ngày 22/8/2016. Trung tâm Phát triển quỹ đất Dung Quất đã tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân liên quan đối với diện tích nêu trên.

Câu hỏi 12. Đơn vị thi công Dự án mở rộng đường Võ Văn Kiệt (giai đoạn 2) xây mương thoát nước đổ về mương tưới, tiêu đồng Bờ Rèm, thôn Long Bình, xã Bình Long làm bồi lấp ruộng. Cử tri Bình Sơn đã kiến nghị nhiều năm liền nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục.

Trả lời:

Hiện nay, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi đang triển khai các thủ tục đầu tư bổ sung đoạn cuối mương thoát nước đổ về mương tưới tiêu đồng Bà Rèm, thôn Long Bình, xã Bình Long và đã trình cấp thẩm quyền phê duyệt thiết kế bổ sung để triển khai xây dựng đoạn mương thoát nước này.

Câu hỏi 13. Cử tri huyện Mộ Đức phản ánh tuyến đường Bò Đề - Đức Lợi – Mỹ Á đoạn thôn Thanh Long, xã Đức Thắng chưa được mở rộng.

Trả lời:

Năm 2016, Sở Giao thông vận tải đã lập hồ sơ thiết kế nâng cấp, mở rộng tuyến đường tỉnh ĐT.627B (Bò Đè-Mỹ Á), đoạn thôn Thanh Long, xã Đức Thắng để đầu tư trong năm 2016. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thi công đã bị vướng hệ thống cấp nước sinh hoạt cho 700 hộ dân nằm ở hai bên đường do Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường Quảng Ngãi quản lý. Ngày 04/5/2016, Sở Giao thông vận tải phối hợp với Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường Quảng Ngãi, UBND xã Đức Thắng tổ chức kiểm tra hiện trường để xử lý đường ống cấp nước sinh hoạt nêu trên. Tuy nhiên, Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường Quảng Ngãi không có kinh phí để tiến hành di dời, đồng thời, nếu di dời sẽ ảnh hưởng đến hệ thống cấp nước và không đảm bảo cấp nước sinh hoạt được cho các hộ dân. Do đó, Sở Giao thông vận tải đã không đầu tư nâng cấp, mở rộng nền mặt đường các đoạn tuyến nêu trên.

Để giải quyết kiến nghị của cử tri về mở rộng tuyến đường nêu trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Mộ Đức làm việc với Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường Quảng Ngãi để thống nhất việc di dời hệ thống cấp nước sinh hoạt. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải đưa vào kế hoạch sửa chữa trong năm 2018 bằng nguồn vốn sự nghiệp giao thông.

Câu hỏi 14. Cử tri huyện Mộ Đức phản ánh tuyến Đường tỉnh 627B (Bò Đè - Mỹ Á) đoạn qua ngõ ông Nguyễn Thu và ông Lê Chí, thôn Tân Định có 02 cống thoát nước bị lấp.

Trả lời:

Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo Công ty Cổ phần Xây dựng giao thông Quảng Ngãi tiến hành nạo vét, khơi thông. Đến nay, 02 cống thoát nước nêu trên đảm bảo thoát nước tốt.

Câu hỏi 15. Cử tri huyện Nghĩa Hành có kiến nghị: “Công văn số 7120-CV/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương ngày 28/7/2014 về việc bổ sung Công văn số 3692-CV/BTCTW ngày 31/10/2012 về xếp ngạch, bậc lương đối với cán bộ cấp xã, thì tại khoản 2, Điều 2 quy định “được truy lĩnh và đóng bảo hiểm xã hội phần chênh lệch từ ngày 01/11/2012 đến nay”; trong khi đó Quyết định số 281/QĐ-UBND ngày 15/11/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, tại khoản 4, Điều 1 lại quy định: “Thời gian thực hiện lương mới kể từ ngày 01/9/2013”, như vậy gây thiệt thòi cho cán bộ cấp xã.

Ngày 31/10/2012, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Công văn số 3692-CV/BTCTW về việc xếp ngạch, bậc lương đối với cán bộ cấp xã có trình độ lý luận chính trị. Thực hiện Công văn nói trên, ngày 09/9/2013, Ban Tổ chức Tỉnh ủy có Công văn số 1208-CV/BTCTU báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đề nghị xếp ngạch, bậc lương đối với cán bộ cấp xã có trình độ lý luận chính trị, trên cơ sở báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, ngày 08/10/2013 Thường trực Tỉnh ủy có Thông báo số 644-TB/TU về việc xếp ngạch, bậc lương đối với cán bộ cấp xã có trình độ lý luận chính trị, tại Công văn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Thông báo của Thường trực Tỉnh ủy xác định rõ đối tượng chuyển xếp ngạch

bậc lương theo trình độ lý luận chính trị và ngày được hưởng tính từ ngày **01/9/2013**. Thực hiện ý kiến kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 15/11/2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 281/QĐ-UBND về việc xếp ngạch, bậc lương đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn có trình độ lý luận chính trị, theo đó ngày được hưởng xếp ngạch bậc lương theo trình độ chính trị tính từ ngày 01/9/2013.

Ngày 28/7/2014, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Công văn số 7120-CV/BTCTW về việc bổ sung Công văn số 3692-CV/BTCTW ngày 31/10/2012 về việc xếp ngạch, bậc lương đối với cán bộ cấp xã, thực hiện Công văn của Ban Tổ chức Trung ương, ngày 06/10/2014, Ban Tổ chức Tỉnh ủy có Công văn số 1816-CV/BTCTU báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đề nghị xếp ngạch, bậc lương đối với cán bộ cấp xã có trình độ lý luận chính trị, ngày 23/10/2014 Thường trực Tỉnh ủy có Thông báo số 1012-TB/TU về việc xếp ngạch, bậc lương đối với cán bộ cấp xã có trình độ lý luận chính trị, tại Công văn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Thông báo của Thường trực Tỉnh ủy xác định rõ đối tượng chuyển xếp ngạch bậc lương theo trình độ lý luận chính trị và ngày được hưởng tính từ ngày **01/9/2013**. Thực hiện Thông báo số 1012-TB/TU ngày 23/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về việc xếp ngạch, bậc lương đối với cán bộ cấp xã có trình độ lý luận chính trị, ngày 15/11/2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 406/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 281/QĐ-UBND ngày 15/11/2013 về việc xếp ngạch, bậc lương đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn có trình độ lý luận chính trị, theo đó ngày được hưởng xếp ngạch bậc lương theo trình độ chính trị được tính từ ngày 01/9/2013.

Vì vậy, UBND tỉnh ban hành Quyết định chuyển xếp ngạch, bậc lương theo trình độ lý luận chính trị và ngày được hưởng là thực hiện theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy.

Câu hỏi 15: Cử tri huyện Đức Phổ phản ánh tuyến kênh B2 Núi Ngang có lòng mương thượng nguồn hẹp, thấp, mương hạ nguồn rộng và cao nên không dẫn, thoát nước được để chống hạn cho xã Phổ Thuận.

Trả lời:

Qua quá trình quản lý, vận hành khai thác tuyến kênh B2 của hệ thống hồ chứa nước Núi Ngang có nhiều đoạn kênh bị vũng, chủ yếu là đoạn kênh từ K4+120 đến K5+050, đoạn kênh sau K5+050 mực nước trong kênh còn thấp nhưng đoạn kênh ở phía trước đã tràn qua kênh.

Ngoài ra, thực tế có khoảng từ 2 đến 3 ha ruộng bên trái, phía trước cống qua đường QL24 tại K0+410 Kênh B2 và 2 ha ruộng sau cống qua đường QL24 có mặt ruộng cao hơn mực nước bình thường trong kênh nên người dân hay tự ý đóng cống đầu kênh hoặc chặn bờ ngăn trên kênh gây khó khăn cho công tác quản lý.

Để giải quyết triệt để vấn đề này, trong thời gian đến UBND tỉnh đã chỉ đạo Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi tổ chức khảo sát đo đạc và tính toán để xác định rõ nguyên nhân gây thiếu nước ở hạ nguồn và đề ra giải pháp kỹ thuật để khắc phục.

UBND tỉnh Quảng Ngãi kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Công an tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Công ty Điện lực Quảng Ngãi;
- Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi;
- Bảo hiểm xã hội tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, các P. N/cứu, CB-TH;
- Lưu: VT, TH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH



Đặng Văn Minh